



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนขอนแก่นนคร อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1	ปานกลาง	1. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ 1) การสรุปเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2) การจัดทำควบคุมภายใน 3) การสรุปรายงานการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามจากตัวแทนแต่ละกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. กำหนดปฏิทินการรายงานผลที่ชัดเจนจากวันที่อนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมจริง 3. ใช้โปรแกรมรายงานผลมีการแจ้งระบบแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดระยะเวลารายงาน และมีการติดตามโดยผู้รับผิดชอบงานแผนงานของกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. จัดทำคู่มือการรายงานผลในโปรแกรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 5. สรุปจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเป็น 3 รูปแบบ คือ 5.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและได้รายงานผลเรียบร้อยแล้ว 5.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล 5.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ 6. แจ้งเตือนเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลทุกช่องการสื่อสาร 7. ติดตาม วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมทุกรายไตรมาส เพื่อให้มีเวลาแจ้งเตือนและเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมได้มีเวลาในการรายงานผล	ปีงบประมาณ 2566 โครงการทั้งหมด 141 โครงการ ได้ดำเนินการและรายงานแล้ว จำนวน 130 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.19 ของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
2	น้อย	2. การสแกนนิ้วในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โทรถามสาเหตุเป็นรายบุคคล 3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขียนบันทึกข้อความชี้แจงการไม่สแกนนิ้ว/บันทึกข้อความขอสแกนนิ้วก่อน/หลังเวลาสแกนนิ้ว 	การสแกนนิ้วในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่ได้สแกนนิ้วในการปฏิบัติงานเลยเวลาที่กำหนด

